

Lời Toà soạn

Tháng 12 năm 2002 tại Hà Nội diễn ra những sự kiện quan trọng trong đời sống đạo của các tầng nòi, phật tử, của các linh mục, tu sĩ và giáo dân cả nước. Đó là Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ V diễn ra trong hai ngày 4 và 5 tháng 12 năm 2002; Đó là sự hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV sẽ diễn ra vào các ngày 2, 3 tháng 1 năm 2003.

Suốt 2000 năm qua Phật giáo Việt Nam luôn sống giữa lòng đất nước, trong lòng dân tộc, cùng dân tộc làm nên những trang sử vẻ vang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” luôn là phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hơn 400 năm kể từ khi đạo Công giáo đến Việt Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam gắn với những thăng trầm của lịch sử dân tộc. Đại bộ phận đồng bào Công giáo đi cùng dân tộc, nâng cao tinh thần kính Chúa yêu nước, hi sinh hạnh phúc cá nhân vì độc lập tự do cho Tổ quốc. “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc” luôn là đường hướng, là lẽ sống của người Công giáo Việt Nam. Đại hội IV những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sắp tới được xác định là: “Đại hội của Đoàn kết của Hiệp thông và Đồng hành”.

Đối với nhiều tôn giáo khác hiện đang có mặt tại Việt Nam, dù trong quá trình phát triển có những bước thăng trầm nhưng phương hướng hành động của đạo vẫn luôn gắn liền với đất nước, dân tộc. Tại Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) tháng 2 năm 2001 đã xác định đường hướng hành đạo: “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc”. Trong các kì đại hội của các Hội Thánh Cao Đài, phương châm “Nước vinh, Đạo sáng” được nêu lên như một lời nhắc nhở tín đồ phải luôn gắn liền lợi ích của đạo với lợi ích của đất nước. Chúng ta còn thấy trong 4 điều ân của đạo Hoà Hảo có một điều về “ân đất nước”, v.v..

Sau khi ra số chuyên đề “Quan hệ Nhà nước và giáo hội” (số 5 (17)/2002), Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả. Đáp lại sự quan tâm đó, trong số Tết niên này, Ban Biên tập Tạp chí tiếp tục cho ra mắt số chuyên đề “Tôn giáo và dân tộc” chào mừng các sự kiện trọng đại nêu trên trong đời sống tôn giáo Việt Nam.

Vì khuôn khổ Tạp chí có hạn nên không thể đề cập được đầy đủ các mối quan hệ giữa Tôn giáo và dân tộc diễn ra trong đời sống xã hội Việt Nam. Rất mong được sự cảm thông của những ai quan tâm đến vấn đề này.

Nhân dịp năm 2002 kết thúc, năm 2003 bắt đầu, Ban biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo kính chúc độc giả và các cộng tác viên một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc lớn lao và thành đạt trong công việc.

BBT